
สรุปและวิเคราะห์ข่าวที่เกี่ยวข้องกับส านักทนัตสาธารณสุข กรมอนามัย 
โดย... กลุ่มพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านทันตสุขภาพ 

ปีงบประมาณ 2560  ระหว่าง เมษายน – 17 กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
 

ล าดับ
ที ่

สื่อ (นสพ.) ประเด็นข่าว วิเคราะห์ผลกระทบ 

1 5 เมษายน 2560 
มติชน (หน๎า 7) 

บทสรุปเคร่ืองเอกซเรย์ท าฟัน กรมวิทย์การแพทย์ออกใบอนุญาต 
     เมื่อวันที่ 4 เมษายน ผู๎สื่อขําวรายงานวํา นางอรรชกา  สีบุญเรือง 
รัฐมนตรีวําการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ได๎นัดหารือ 
ผู๎เช่ียวชาญทางรังสี ได๎แกํ ประธานราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แหํงประเทศไทย 
ประธานคณะกรรมการวิชาชีพรังสีเทคนิค คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ จาก
มหาวิทยาลัยตํางๆ คณะเทคนิคการแพทย์ นายกทันตแพทยสภา ผู๎ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการ พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ กฤษฎีกา และสํานักงานปรมาณู
เพื่อสันติ (ปส.) ตลอดจนผู๎เกี่ยวข๎องอื่นๆ เพื่อหาข๎อสรุปในประเด็นรําง
พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ.2559 เกี่ยวกับการ
ดู แ ล เ ค รื่ อ ง เ อ ก ซ เ ร ย์ แ ล ะ กํ า ห น ด เ ค รื่ อ ง มื อ ท า ง ทั น ต ก ร ร ม  ณ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

ข่าวบวก 

2 26 เมษายน 2560 
ผู๎จัดการรายวัน 360 
องศา (หน๎า 13, 14) 

ล่า "เจ๊รุ่ง" เจ้าแม่จัดฟันเถื่อนขาใหญ่! เชือด "เน็ตไอดอล" ชื่อดัง ทลาย
แหล่งโปรโมตวัยรุ่น!! 
         เชือด "จ๏ะ อาร์สยาม" ให๎ดูกันไปแล๎ว หลังโพสต์โปรโมต  "รีเทนเนอร์
เถื่อน" ผลิตจากแล็บที่ไมํมีชํางทันตกรรมถูกกฎหมาย      ถึงคราวเหลํา "เน็ต
ไอดอล" ที่เคยโพสต์โปรโมตไว๎ ให๎รีบออกมาแก๎ตัวกันจ๎าละหวั่น ยันไมํรู๎-ไมํ
เห็น-ไมํได๎รับตังค์ แตํถูกลวงด๎วย "ใบอนุญาตการค๎า" จนหลงคิดไปวําเป็น
คลินิกถูกกฎหมาย ลําสุด พร๎อมใจกันแจงความจริงสนั่นโลกออนไลน์ ถึงยังจับ
ตัว "เจ๏รุํง" ไมํได๎ แตํอยํางน๎อยชํองทางหากินแบบเดิมๆ ก็ใช๎ไมํได๎อีกแล๎ว เมื่อ
ตัวแม-ํตัวแฉเอาจริง!! "มารอดูกันวําครั้งนี้มันจะหนีรอดไปเนียนๆ อีกไหม แตํที่
แนํๆ มันจะใช๎ชํองทางเดิมในการโปรโมตสินค๎าไมํได๎อีกแล๎ว สํวนเน็ตไอดอล
คนอื่นที่หลงเป็นเหยื่อ และยังหลงโฆษณาให๎มันอยูํ เดี๋ยวมึงเจ"นี่คือบทสรุป
ลําสุดกรณี "แล็บรีเทนเนอร์เถื่อน" จากการตามแฉของแฟนเพจสายดาร์กช่ือ
ดัง "แหมํมโพธิ์ดํา" หรือที่ชาวเน็ตเรียกกันวํา "เจ๏ควีน" ที่ออกมาสํงสัญญาณ
ไซเรนไปยัง "เน็ตไอดอล" ช่ือดังของเมืองไทย ด๎วยการสํงข๎อความหลังไมค์ผําน
เฟซบุ๏กไปให๎ เตือนให๎รู๎ตัววํากําลังตกเป็นเหยื่อทางการค๎า และเข๎าขํายสมรู๎
รํวมคิดตามกฎหมายอยํางที่ "จ๏ะ อาร์สยาม" กําลังถูกสอบสวนอยูํใน ขณะนี้ 
 

ข่าวแวดวงสาธารณสุข 

3 29 เมษายน 2560 
ไทยโพสต์ (หน๎า 21) 

ทันตบุคลาการจังหวัด 
      ทันตแพทย์สุธา เจียรมณีโชติชัย อดีตรองอธิบดี กรมอนามัย ให๎เกียรติ
เป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมเชิงปฏบัติการทันตบุคลากร สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด โดยมี ทันตแพทย์หญิง สุปราณี ดาโลดม อดีตผู๎อํานวยการ 
สํานักทันตสาธารณสุขกรมอนามัย และทันตแพทย์หญิงปิยะดา ประเสริฐสม 
ผู๎อํานวยการสํานักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย ให๎การต๎อนรับและเข๎ารํวม
การประชุม จัดโดยชมรมทันตแพทย์ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ณ 
ห๎องภาณุรังษี เอ โรงแรมรอยัล 
 

ข่าวบวก 

4 11 พฤษภาคม 2560 
มติชน (หน้า 12) 

สธ.จับมือ26โรงงานต่อยอดผลิตนมฟลูออไรด์สกัดฟันผ ุ
            เมื่อวันท่ี 9 พฤษภาคม นพ.ณัฐพร วงษ์ศุทธิภากร รองอธบิดีกรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยถึงการดําเนินงานโครงการนม
ฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุในประเทศไทย วํา กรมอนามัยได๎ดําเนินงานโครงการ
นมฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุ ตั้งแตํป ี2543 โดยรํวมมือกับโครงการสํวนพระองค์ 
สวนจิตรลดา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และหนํวยงานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข๎อง และได๎รับ

ข่าวบวก 



ล าดับ
ที ่

สื่อ (นสพ.) ประเด็นข่าว วิเคราะห์ผลกระทบ 

การสนับสนุนด๎านวิชาการจากองค์การอนามัยโลก รวมทั้งได๎รบังบประมาณ
สนับสนุนการดําเนินงานจากมูลนธิิ The Borrow Foundation ประเทศ
อังกฤษ ในรูปแบบการเสรมิฟลูออไรดผ์ํานทางนมซึ่งอยูํในโครงการอาหาร
เสรมิ (นม) โรงเรยีนเพื่อป้องกันฟันผุ ขณะนี้ ดาํเนินการใน 12 จังหวัด ได๎แกํ 
กรุงเทพมหานคร ชุมพร ขอนแกํน สุราษฎร์ธานี สระแก๎ว ชลบุรี กระบี่ พัทลุง 
ตรัง ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส โดยสามารถผลตินมฟลูออไรดค์รอบคลุม
เด็ก 1.3 ล๎านคน มีโรงนมที่รํวมผลติ นมฟลูออไรด์ทั้งสิ้น 26 แหํงทั่วประเทศ 
          "ทั้งนี้ เพื่อเพ่ิมการรองรับในภาคใต๎และกรุงเทพฯ โครงการสํวน
พระองค์ สวนจิตรลดา ไดจ๎ัดอบรมเพิ่มความรู๎และทักษะในการผลตินม
ฟลูออไรด์และการตรวจวิเคราะห์ให๎กับเจ๎าหน๎าที่ของโรงนมทุกแหํง พบวําทุก
โรงนมสามารถผลติ นมฟลูออไรดท์ี่อยูํในคํามาตรฐานอยาํงตํอเนื่อง และจาก
การกํากับ เฝ้าระวังปรมิาณฟลูออไรดโ์ดยรวมที่เด็กไดร๎ับ พบวําเด็กได๎รับ
ฟลูออไรด์อยูํในระดบัพอเหมาะกับการป้องกันฟันผุ" นพ.ณัฐพร กลาํว และวํา 
มีผลการศึกษาพบวําดืม่นมฟลูออไรด์ตํอเนื่อง 5 ปี สามารถลดโรคฟนัผุในฟัน
แท๎ได๎ ร๎อยละ 34.4 
          นพ.ณัฐพรกลําวตํอไปวํา ปีนี้จังหวัดที่ดําเนินโครงการนมฟลอูอไรด์ฯ 
และโรงนมได๎รํวมกันจดัอบรมพัฒนาสายสํงนมให๎มีความรู๎และมีการจัดเก็บ
และจัดสํงนมได๎อยํางมมีาตรฐาน ชํวยรักษาคุณภาพนมที่ดีให๎เด็กไดด๎ื่ม 
นอกจากน้ี ยังได๎รํวมกับสหกรณโ์คนมวังน้ําเย็น จํากัด ศึกษาข้ันตอนวิธีการ
ผลิตนมผง ซึ่งพบวํามีความเป็นไปได๎ที่จะเติมฟลูออไรด์ในน้ํานมดิบเพื่อผลิต
เป็นนมผงฟลูออไรด ์

5 15 พฤษภาคม 2560 
มติชน (หน้า 5) 
คมชัดลึก (หน้า 7) 

ทันตแพทยสภาโวยวท.ให้ข้อมูลมั่วหมิ่นวิชาชีพ-ยันค้านกม.นิวเคลียร์  
          เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม ทพ.ไพศาล กังวลกิจ นายกทันตแพทยสภา 
กลําววํา หลังจากที่ทันตแพทยสภาและเครือขํายทันตแพทย์ทั่วประเทศ
ทักท๎วง พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ.2559 เนื่องจากมีผลกระทบกับ
วิชาชีพทันตแพทย์และกระทบผู๎ป่วยโดยไมํจําเป็น เป็นเรื่องที่หลายฝ่ายจับตา 
ซึ่งคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได๎ถอนรํางกฎหมายลูกของกฎหมายฉบับนี้ เนื่องจาก
ยังมีความเห็นตําง โดยให๎กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) แก๎ไขให๎
ถูกต๎อง 
          ทพ.ไพศาลกลําววํา กํอนหน๎านี้ทันตแพทยสภา เครือขํายทันตแพทย์ 
กลุํมทันตะอาสาได๎ให๎ข๎อมูลวํากฎหมายฉบับนี้มีความไมํชอบมาพากลอยํางไร 
เพื่อต๎องการให๎แก๎ไขปัญหาบนพื้นฐานของข๎อมูลที่เป็นจริง แตํที่ผํานมา วท. 
และสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) แทนที่จะแย๎งกันด๎วยข๎อมูลที่เป็นจริง 
เพื่อนําไปสูํการแก๎ไขปัญหาที่เป็นฉันทามติของทุกฝ่าย กลับให๎ข๎อมูลเท็จตํอ
สังคมออกมาเรื่อยๆ 
          "ลําสุด โฆษก วท.ออกรายการเดินหน๎าประเทศไทยให๎ข๎อมูลผิดๆ และ
ใสํร๎ายป้ายสีวิชาชีพทันตแพทย์อยํางมาก เชํน ให๎ข๎อมูลวํา รังสีจาก
เครื่องเอกซเรย์ทันตกรรมอาจจะทะลุไปบ๎านข๎างๆ ได๎ ซึ่งโกหก เพราะรังสีจาก
เครื่องเอกซเรย์มีปริมาณน๎อยมาก หากเป็นอยํางที่โฆษก วท.โกหก ทันตแพทย์
จํานวนหนึ่งที่พักอาศัยในคลินิกด๎วยคงจะได๎รับผลกระทบไปนานแล๎ว หรือการ
ยกตัวอยํางสหรัฐก็ให๎ข๎อมูลไมํถูกต๎อง ที่สหรัฐไมํมีเจ๎าหน๎าที่ RSO ไมํมีโทษติด
คุกรุนแรงเหมือนกฎหมายของไทยฉบับนี้ทําอยูํ และเครื่องเอกซเรย์ก็อยูํใน
ห๎องทําฟันได๎ ไมํต๎องสร๎างผนังพิเศษกั้น เพราะรังสีน๎อยมาก ทํางานสั้นๆ 
เครื่องตรวจกระเป๋าที่สนามบินยังแรงกวําและใช๎เวลามากกวํา" ทพ.ไพศาล
กลําว 
          ทพ.ไพศาลกลําววํา ท่ีสําคัญยังมีทําทีและการใช๎คําพูดดหูมิน่วิชาชีพ
ทันตแพทย์ ไมํให๎เกียรติ กลาํวหาวําทันตแพทย์ไมํคํานึงถึงประโยชน์ประชาชน 
ทั้งที่การคัดค๎านสิ่งที่ไมํชอบมาพากลของกฎหมายพลังงานนิวเคลียรฉ์บับใหมํ

แวดวงสาธารณสุข 



ล าดับ
ที ่

สื่อ (นสพ.) ประเด็นข่าว วิเคราะห์ผลกระทบ 

ตั้งอยูํบนพ้ืนฐานของผลประโยชน์ประชาชนและผู๎ป่วยเป็นสําคญั เรือ่งนี้ทําให๎
วิชาชีพทันตแพทย์ไมํพอใจอยํางมาก 

6 15 พฤษภาคม 2560 
เดลินิวส์ (หน๎า 21) 

'สมเด็จพระเทพฯ'ทรงติดตามโครงการส่วนพระองค์ฯ ทรงแนะติดตาม
ข้อมูลและน ามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์  
          ในโอกาสวันพืชมงคล สมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวมหา วชิราลงกรณ บดินทร
เทพย วรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล๎าฯ ให๎ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ทอดพระเนตรความก๎าวหน๎ากิจการ
โครงการสํวนพระองค์ สวนจิตรลดา ณ พระราชวังดุสิต ในการนี้ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราช ทานพระราโชวาทแกํ
ผู๎แทนสหกรณ์ภาคการเกษตร และกลุํมเกษตรกรทั่วประเทศ ผู๎แทนเกษตรกร
ผู๎เลี้ยงโคนมทั่วประเทศ ใจความตอนหนึ่งวํา 
          "ทุกวันนี้โลกของเราเปลี่ยนไปเร็วมาก จึงจําเป็นที่ทุกคนจะต๎อง
ติดตามข๎อมูลขําวสารและความเปลี่ยนแปลงตําง ๆ ให๎รู๎ให๎เข๎าใจ จะได๎นํามา
ปรับใช๎ในการพัฒนางาน ทั้งในด๎านการผลิต การแปรรูป การจําหนําย 
ตลอดจนการบริหารจัดการกลุํมหรือสหกรณ์ ให๎เจริญก๎าวหน๎า การที่ได๎มาเข๎า
รับการอบรมความรู๎ทางราชการ และมาเยี่ยมชมโครงการสํวนพระองค์ในวันนี้
นับเป็นทางหนึ่งที่จะได๎ศึกษาเรียนรู๎วิทยาการใหมํ ๆ ทั้งยังได๎เห็นตัวอยํางที่ดี
ของการทดลอง ค๎นคว๎า วิจัย และดําเนินงานด๎านการเกษตรอยํางครบวงจร 
ขอให๎ตั้งใจเรียนรู๎และศึกษาสังเกตสิ่งตําง ๆ ที่ได๎พบเห็นอยํางละเอียดถี่ถ๎วน 
จะได๎นําความรู๎และประสบการณ์ใหมํ ๆ ไปถํายทอดแกํมวลสมาชิก รวมทั้ง
ปรับใช๎ให๎เป็นประโยชน์ในการพัฒนางานอยํางเหมาะสม หากทําได๎งานด๎าน
เกษตรกรรมที่แตํละคนมีสํวนรํวมอยูํก็ยํอมจะดําเนินก๎าวหน๎า เป็นรากฐานอัน
มั่นคงให๎บ๎านเมืองมีความเจริญยั่งยืนสืบไป" 
          จากนั้นทรงพระดําเนินทอดพระเนตรนิทรรศการและกิจการโครงการ
สํวนพระองค์ฯ อาทิ นิทรรศการ 56 ปี ย๎อนรําลึกโครงการสํวนพระองค์ฯ ซึ่ง
ยึดหลักการดําเนินงานตามแนว "พระราชดําริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" 
นิทรรศการแบํงออกเป็น 6 ชุดตามชํวงทศวรรษตั้งแตํมีการกํอตั้งโครงการสํวน
พระองค์ฯ จนถึงปัจจุบัน และโครงการตําง ๆ ที่เกิดขึ้นชํวงทศวรรษนั้น ๆ 
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ (อพ.สธ.), นิทรรศการสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน , 
นิทรรศการงานศึกษาวิจัยและพัฒนาการย๎อมเส๎นไหมจากธรรมชาติให๎ได๎สีที่มี
คุณภาพสูง และนิทรรศการ "สองมหาราชผู๎พัฒนาข๎าวไทย" เทิดพระเกียรติ 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว และพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 
          นพ.ณัฐพร วงษ์ศุทธิภากร รองอธิบดีกรมอนามัย เผย ถึงความ
คืบหน๎าโครงการนมฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุวํา ขณะนี้มีการดําเนินการใน 12 
จังหวัด ได๎แกํ กรุงเทพฯ ชุมพร ขอนแกํน สุราษฎร์ธานี สระแก๎ว ชลบุรี กระบี่ 
พัทลุง ตรัง ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส สามารถผลิตนมฟลูออไรดค์รอบคลมุ
เด็ก 1.3 ล๎านคน มีโรงนมที่รํวมผลตินมฟลูออไรด์ 26 โรงนมทั่วประเทศ ปีนี้
จังหวัดที่ดําเนินโครงการนมฟลูออไรดฯ์ และโรงนมรํวมกัน จัดอบรมพัฒนา
สายสํงนม ใหม๎ีความรู๎และการจดัเก็บและจัด สํงอยํางมีมาตรฐาน นอกจากนี้
ยังได๎รํวมกับสหกรณโ์คนมวังนํ้าเยน็ จํากัด ทําการศึกษาข้ันตอนวิธีการผลิตนม
ผง พบวํามีความเป็นไปได๎ที่จะเติมฟลูออไรด์ในน้ํานมดิบเพื่อผลติเปน็นม ผง
ฟลูออไรด.์ 
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คอลัมน์ คุณหมอขอบอก: 'เดนตีสแกน'ตรวจช่องปาก แม่นย าสูง 
          เมื่อเร็ว ๆ นี้ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แหํงชาติ 
(เนคเทค) และศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหํงชาติ (เอ็มเทค) ภายใต๎
สํ านั ก ง านพัฒนาวิ ทยาศาสตร์ แล ะ เทค โน โลยี แหํ งชาติ  ( ส วทช . ) 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได๎รํวมกันพัฒนาเครื่อง "เดนตีสแกน" 
ซึ่งเป็นเครื่องเอกซเรย์ฟัน สัญชาติไทย ที่ราคาถูกกวําการนําเข๎าจาก
ตํางประเทศ ราว ๆ 50% 
          ทั้งนี้ ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ผอ.โครงการเดนตีสแกน และที่ปรึกษา
อาวุโส ผอ.สวทช. อธิบายคุณลักษณะของเครื่องเดนตีสแกนให๎ฟังวํา เป็น
เครื่องเอกซเรย์ที่มีรังสีทรงกรวย ครอบศีรษะของผู๎ป่วย หมุน 1 รอบใช๎เวลา 
18 วินาที ประมวลผลเสร็จก็จะให๎ภาพในชํองปากของผู๎ป่วยแบบ 3 มิติ และ
แมํนยําสูง 
          การเอกซเรย์ชํองปากมีความสําคัญตํอการรักษาโรคทางทันตกรรม 
เพราะจะทําให๎ทันตแพทย์ได๎มองเห็นข๎อบกพรํองชัดเจน และให๎การรักษาได๎
อยํางตรงจุด อยํางเชํน การวางแผนผําตัดบริเวณชํองปาก ขากรรไกร และ
ใบหน๎า การจัดฟัน การทํารากฟันเทียม รวมถึงสามารถตรวจดูความผิดปกติ
ของไวนัสได๎อีกด๎วย 
          สําหรับข๎อกังวลเรื่องปริมาณรงัสีที่ออกมาจากตวัเครื่องนั้น ศ.ดร.ไพรชั 
ระบุวํา รังสีที่ถูกปลํอยออกมาจากตัวเครื่องนั้นจะมีปริมาณน๎อย เป็นไปตาม
,ตรฐานเรื่องความปลอดภัย อีกทั้งยังมีการสวมเครื่องป้องกันตามแนวปฏิบัติ
ทุกอยําง อีกทั้งยัง ได๎รับการรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 13485  เป็นที่
เรียบร๎อยแล๎ว 
          ลําสุดได๎นําเครื่องดังกลําวไปใช๎ที่สถาบันทันตกรรม และขยายการใช๎
เครื่องดังกลําวไปยังโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขอีก 4 แหํง คือ 
โรงพยาบาลเชียง รายประชานุเคราะห์ โรงพยาบาลแพรํ โรงพยาบาลสกลนคร 
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี รวมถึงโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ศรีราชา 
สภากาชาดไทย  
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กรุงเทพธุรกิจ  
(หน้า 1) 

หวาน' ไปไหน  
          มาตรการขึ้นภาษีเครื่องดื่มมีน้ําตาลเตรียมออกสตาร์ทแล๎วฝั่ ง
พฤติกรรมผู๎บริโภคที่ยังเสพความหวานลํะไปถึงไหนแล๎ว 
          ลูกค๎าร๎านสะดวกซื้อที่ยืนเลือกเครื่องดื่มตรงหน๎าตู๎แชํจะรู๎ไหม? หลัง
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ สรุปข๎อเสนอไปเมื่อกลางปี 59 ถึงวันนี้กรม
สรรพสามิตเตรียมออกมาตรการจัดเก็บภาษีเครื่องดื่มมีน้ําตาลและเริ่มมีผล
บังคับใช๎วันท่ี 16 กันยานยนน้ีแล๎ว 
          สาระสําคัญของ 2 ปีแรก (16 กันยายน 2560-30 กันยายน 2562) 
จะยังไมํเพิ่มภาระให๎กับผู๎ผลิต โดยระหวํางนี้ถือเป็นชํวงเวลาให๎ผู๎ประกอบการ
ปรับสูตรเครื่องดื่มให๎สอดคล๎องกับนโยบาย จากนั้น (30 กันยายน 2562 เป็น
ต๎นไป) แนวทางเก็บภาษีจะคิดเป็นอัตราก๎าวหน๎าใน 3 ระดับ ได๎แกํ เครื่องดื่ม
ที่มีปริมาณน้ําตาล 10-14 กรัมตํอปริมาณ 100 มิลลิลิตร, เครื่องดื่มที่มีน้ําตาล 
14-18 กรัม และเครื่องดื่มที่มีปริมาณน้ําตาลเกิน 18 กรัม ถ๎าผู๎ประกอบการ
ปรับตัวลดปริมาณน้ําตาลในเครื่องดื่มลงน๎อยกวํา 10 กรัมได๎ ก็จะมีสิทธิ
ประโยชน์ (Incentive) ด๎านภาษี ที่จะเสียน๎อยลงแตํถ๎ายังมากอยูํ ก็จะเสียเพิ่ม 
และมีโอกาสเพิ่มมากข้ึนใน 2 ปีถัดไป 
         ดร.นณริฏ พิศลยบุตร นักวิชาการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ
ไทยบอกวํา แนวทางการขึ้นภาษีน้ําหวานแบบที่กําลังเป็นอยูํนี้ดูสมเหตุสมผลดี 
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เพราะพฤติกรรมจะถูกสร๎างใหมํไมํใชํแคํจากผู๎บริโภคเทํานั้น แตํฝั่งผู๎ผลิตซึ่ง
เป็นฝ่ายกําหนดเทรนด์สินค๎าก็ต๎องวําตามไปด๎วย 
          "ก็ถือวําเป็นทิศทางที่ดี และการเพิ่มภาษี ควรเพิ่มในอัตราที่มีผลตํ
ดการตัดสินใจบริโภค อันนี้ถือเป็นเครื่องมือหนึ่งเพื่อสร๎างพฤติกรรมใหมํ แตํ
มันก็ไมํใชํทั้งหมด ดังนั้นจึงต๎องอาศัยเครื่องมืออื่นๆชํวยด๎วย ไมํวําจะเป็นการ
ให๎ข๎อมูลโภชนาการบนสลากสินค๎า การควบคุมความหวานจากสารทดแทน
อื่น" 
          ประเด็นสารทดแทนอ่ืนนี้สําคัญมาก เพราะถ๎าไมํใช๎ "น้ําตาล" ซึ่งชัดวํา
จะต๎องถูกคํานวณหาระดับภาษีแล๎ว แตํถ๎าเป็นสารทดแทนความหวานผู๎ผลิตก็
ต๎องระบุให๎ชัด ให๎ผู๎บริโภครู๎วําสารนั้นสํงผลอยํางไรตํอสุขภาพบ๎าง 
          ขณะที่  พญ.นภาพรรณ วิริยะอุตสาหกุล ผู๎อํ านวยการสํานัก
โภชนาการ กรมอนามัยย กลําวถึงเรื่องเดียวกันนี้วํา ตํอให๎มีมาตรการภาษีมา
กํากับ แตํถ๎าพฤติกรรมคนไทยยังไมํปรับมันก็ไมํชํวยอะไร         นั่นเพราะ
ตลอด 3-4 ปีที่ผํานมา คําคนไทยมีดัชนีมวลกาย (Body Mass Index: BMI) 
เพิ่มขึ้นทุกปี โดยเฉพาะในกลุํมเด็กซึ่งกําลังป่วยเป็นโรคอ๎วน และ สถิติที่เก็บ
มาพบวํา เด็กที่เป็นโรคอ๎วน อัตรา 1 ใน 3 จะเติบโตเป็นวัยรุํนที่อ๎วน และ
วัยรุํนที่อ๎วน 2 ใน 3 จะกลายเป็นผู๎ใหญํที่อ๎วนตามมา 
          ทพญ.ปิยะดา ประเสริฐสม 
          ผู๎จัดการโครงการเครือขํายเด็กไทยไมํกินหวาน สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร๎างเสรมิสขุภาพ (สสส.) บอกวํา หลังจากทํางานมามากกวํา 10 
ปี ทุกวันนี้พื้นที่โรงเรียนเป็นเขตปลอดน้ําอัดลม และอาหารบั่นทอนสุขภาพ
มากกวําร๎อยละ 80 แล๎ว ซึ่งแสดงให๎เห็นวําในรั้วโรงเรียนเล็งเห็นความสําคัญ
ของการคัดเลือกอาหารที่มีคุณภาพเข๎ามาจําหนําย และเด็กรุํนใหมํๆเข๎าใจแล๎ว
วําเครื่องดื่มบรรจุขวดมีความหวาน ไมํควรบริโภคมาก 
          แตํที่ยัง "ไปไมํถึง" ก็นําจะเป็นพื้นที่รอบๆโรงเรียน ซึ่งมีอาหาร
จําหนํายหลากหลายกวํา ขณะเดียวกันก็เกิดความเสี่ยงตํอการเกิดโรคที่เกิด
จากการบริโภคมากเกินความจําเป็น ตัวอยํางเชํน กรณีโครงการฯ เคยสํารวจ
ปริมาณน้ําตาลของร๎านขายเครื่องดื่มรอบบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิและถนน
สีลม เพื่อเปรียบเทียบปริมาณน้ําตาลในเครื่องดื่ม 1 แก๎ว ในปริมาณ 250 
มิลลิลิตร พบวําเครื่องดื่มที่เป็นเมนูยอดนิยม มักมีน้ําตาลมากที่สุดด๎วย 
          ดร.ทิพย์วรรณ ปริญญาศิริ 
          ผู๎อํานวยการสํานักอาหาร สํานักคณะกรรมการอาหารและยา เปรียบ
เรื่องนี้วํา คือการ "เลํนกับลิ้น" ของแตํละคนที่จะตํอสู๎กับอาหารที่มีรสชาติ
อรํอยแตํมีผลเสียกับราํงกาย จากนี้ไปคนไทยต๎องสู๎กับสงครามความอยาก เพื่อ
สร๎างสํานึกและพฤติกรรมใหมํสําหรับการบริโภค 
          "หน๎าที่ของทุกคน คือฝึกลิ้นใหมํ และทําให๎รู๎สึกอรํอย ทําอยํางไรให๎คน
ไทยกินจืดขึ้น อาจจะปรับวิธีกิน ให๎หนึ่งวันทานของถูกใจสักมื้อเดียว เชํน มื้อ
กลางวันกินเต็มที่ แตํคุมอาหารชํวงเช๎า-เย็น หรือถ๎ากินบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปก็ลด
เครื่องปรุงลงสักครึ่งหนึ่งเพื่อลดความเค็ม การกินบุฟเฟต์ก็เชํนกัน สักครึ่งนึง
อาจจะเหลือแคํเดือนละครั้ง มิเชํนนั้นรํางกายแยํแนํ และถ๎าเราทําได๎ ข๎อดีคือ
การประหยัดและชํวยเรื่องสุขภาพ" 
          ตํอจากนั้นก็คือการให๎ความรู๎และกระแสสังคม เชํน ข๎อเสนอให๎มีการ
ใช๎สัญลักษณ์อาหารทางเลือกสุขภาพ เพื่อชํวยให๎ผู๎บริโภคเลือกอาหารที่มี
คุณภาพและเป็นแบรนด์ความเช่ือถือของสินค๎านั้นทางหนึ่ง การทําตลาดกลุํม
เครื่องดื่มที่ลดปริมาณน้ําตาลครึ่งหนึ่งจากที่เป็นอยูํ คือไมํเกินร๎อยละ 6 



ล าดับ
ที ่

สื่อ (นสพ.) ประเด็นข่าว วิเคราะห์ผลกระทบ 

เชํนเดียวกับกลุํมเครื่องปรุงและบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปซึ่งต๎องลดปริมาณโซเดียมลง
ประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ สํวนกลุํมผลิตภัณฑ์นมก็ต๎องลดตามเกณฑ์ความ
เหมาะสมและสร๎างทางเลือกใหมํๆให๎ผู๎ไมํรับประทานหวาน 
          "ถ๎าระดับบุคคลไมํทํา และสังคม ภาพรวมไมํปรับ พวกเราไมํรอดแนํ 
กลายเป็นวําประเทศไทยมีหมอเทําไร ก็ต๎องรักษาผู๎ป่วยหมด ภาษีที่จะทําให๎
ลดความหวานได๎นี่คือจุดเริ่ม ตํอจากนี้เราต๎องทําไลฟ์สไตล์แบบ Well-Being 
(คุณภาพชีวิตที่ดี) เป็นกระแส ตํอจากเครื่องดื่ม จะเขยิบไปทําเรื่องเครื่องปรุง 
ขนมปัง มีแบรนด์สําหรับร๎าน ภัตตาคาร โรงแรมที่ใช๎การปรุงเพื่อสุขภาพ และ
เราต๎องใช๎เครื่องมือท้ังหมดนี้เพื่อเปลี่ยนลิ้นคนไทยให๎ได๎" 
          หลังชิมอาหาร อยํากลัวที่จะเตือนกันกลับไปวํา "จะหวานไปไหน" 
และ รสชาติที่แหละที่เป็นสัญลักษณ์เตือนตัวเองให๎เราใสํใจกับการบริโภค 
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เดลินิวส ์(หน้า 12) 
คอลัมน์ คุณหมอขอบอก: 'เดนตีสแกน'ตรวจช่องปาก แม่นย าสูง 
          เมื่อเร็ว ๆ นี้ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แหํงชาติ 
(เนคเทค) และศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหํงชาติ (เอ็มเทค) ภายใต๎
สํ านั ก ง านพัฒนาวิ ทยาศาสตร์ แล ะ เทค โน โลยี แหํ งชาติ  ( ส วทช . ) 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได๎รํวมกันพัฒนาเครื่อง "เดนตีสแกน" 
ซึ่งเป็นเครื่องเอกซเรย์ฟัน สัญชาติไทย ที่ราคาถูกกวําการนําเข๎าจาก
ตํางประเทศ ราว ๆ 50% 
          ทั้งนี้ ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ผอ.โครงการเดนตีสแกน และที่ปรึกษา
อาวุโส ผอ.สวทช. อธิบายคุณลักษณะของเครื่องเดนตีสแกนให๎ฟังวํา เป็น
เครื่องเอกซเรย์ที่มีรังสีทรงกรวย ครอบศีรษะของผู๎ป่วย หมุน 1 รอบใช๎เวลา 
18 วินาที ประมวลผลเสร็จก็จะให๎ภาพในชํองปากของผู๎ป่วยแบบ 3 มิติ และ
แมํนยําสูง 
          การเอกซเรย์ชํองปากมีความสําคัญตํอการรักษาโรคทางทันตกรรม 
เพราะจะทําให๎ทันตแพทย์ได๎มองเห็นข๎อบกพรํองชัดเจน และให๎การรักษาได๎
อยํางตรงจุด อยํางเชํน การวางแผนผําตัดบริเวณชํองปาก ขากรรไกร และ
ใบหน๎า การจัดฟัน การทํารากฟันเทียม รวมถึงสามารถตรวจดูความผิดปกติ
ของไวนัสได๎อีกด๎วย 
          สําหรับข๎อกังวลเรื่องปริมาณรงัสีที่ออกมาจากตวัเครื่องนั้น ศ.ดร.ไพรชั 
ระบุวํา รังสีที่ถูกปลํอยออกมาจากตัวเครื่องนั้นจะมีปริมาณน๎อย เป็นไปตาม
,ตรฐานเรื่องความปลอดภัย อีกทั้งยังมีการสวมเครื่องป้องกันตามแนวปฏิบัติ
ทุกอยําง อีกทั้งยัง ได๎รับการรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 13485  เป็นที่
เรียบร๎อยแล๎ว 
          ลําสุดได๎นําเครื่องดังกลําวไปใช๎ที่สถาบันทันตกรรม และขยายการใช๎
เครื่องดังกลําวไปยังโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขอีก 4 แหํง คือ 
โรงพยาบาลเชียง รายประชานุเคราะห์ โรงพยาบาลแพรํ โรงพยาบาลสกลนคร 
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี รวมถึงโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ศรีราชา 
สภากาชาดไทย  

แวดวงสาธารณสุข 
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เดลินิวส ์(หน้า 12) 
คอลัมน์ หมอรามาฯไขปัญหาสุขภาพ: 'คราบหินปูน'อันตรายกวําท่ีคิด  
        คราบหินปูนถูกเรียกอีกอยํางหนึ่งวํา "หินน้ําลาย" เกิดจากคราบ
จุลินทรีย์หรือ Bacterial plaque ที่ถูกแรํธาตุในน้ําลายจับตัวตกตะกอน 
แข็งตัวเป็นหินน้ําลาย เกาะอยูํบนคอฟันบริเวณขอบเหงือกและซอกฟัน โดย
ปกติในระยะแรก คราบจุลินทรีย์ที่เกาะอยูํบนผิวฟันจะมีลักษณะนิ่มและ
สามารถแปรงออกได๎ แตํเมื่อใดที่มีแรํธาตุจากน้ําลายมาผสมด๎วยจะกลายเป็น
คราบหินปูน ท่ีมีลักษณะเป็นของแข็งไมํสามารถถูกกําจัดออกได๎ด๎วยการแปรง

แวดวงสาธารณสุข 
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สื่อ (นสพ.) ประเด็นข่าว วิเคราะห์ผลกระทบ 

ฟัน ต๎องให๎ทันตแพทย์ทําการรักษาขูดหินปูนออกไปเทํานั้น 
          ผลข๎างเคียงของปัญหาคราบหินปูนจะเกิดขึ้นเมื่อมีการสะสมของ
คราบจุลินทรีย์ในหินน้ําลายมากขึ้น จุลินทรีย์เหลํานี้จะปลํอยสารพิษที่เป็น
กรด และมีการกระตุ๎นกระบวนการอักเสบของรํางกาย จนเกิดปัญหาในชํอง
ปากได๎ คือ ทําให๎เกิดเหงือกอักเสบ และเมื่อปลํอยทิ้งไว๎ไมํได๎ทําการรักษาอยําง
ถูกวิธี เกิดการลุกลาม จนเป็นโรคปริทันต์อักเสบ กระดูกที่รองรับรากฟันจะ
คํอย ๆ ละลาย เหงือกรํน ฟันโยก เลือดออกขณะแปรงฟัน มีกลิ่นปาก เป็นต๎น 
          สําหรับคนทั่วไปที่มีอาการเหงือกอักเสบเพียงเล็กน๎อยควรได๎รับการ
ขูดหินปูนทุก 6 เดือน แตํถ๎าหากมีอาการของโรคปริทันต์อักเสบด๎วย ทันต
แพทย์อาจจะนัดมาตรวจติดตาม ทําการขูดหินปูนเกลารากฟันทุก 3-4  เดือน 
          หลังขูดหินปูน หลาย ๆ คนจะสังเกตเห็นวําฟันจะหํางออกจากกัน ซึ่ง
ตรงนี้เองที่หลายคนยังเข๎าใจผิดอยูํวําเป็นเพราะการขูดหินปูนของทันตแพทย์ 
ซึ่งเป็นเรื่องเข๎าใจผิด เพราะฟันที่หํางนั้นเกิดจากหินปูนที่สะสมอยูํตามซอก
เหงือก ทําให๎เกิดการอักเสบของเหงือกและเกิดการรํนของเหงือกตามมา เมื่อ
ขูดหินปูนออกมาจึงเห็นวําฟันแตํละซี่ได๎หํางออกจากกันซึ่งเป็นผลจากคราบ
หินปูนเอง จึงไมํควรปลํอยท้ิงไว๎ 
          สํวนการดูแลรักษาฟันจากคราบหินปูน ได๎แกํ การแปรงฟันให๎สะอาด
อยํางถูกวิธี แปรงฟันอยํางน๎อย 2 ครั้งตํอวันเวลาเช๎าและเย็น และถ๎าสามารถ
แปรงฟันหลังรับประทานอาหารกลางวันได๎ก็จะเป็นการดี แตํถ๎าไมํสามารถทํา
ได๎อาจแนะนําให๎บ๎วนน้ํา 2-3 ครั้ง หลังมื้อกลางวัน และหลีกเลี่ยงของหวาน
ระหวํางมื้อ รวมทั้งพบทันตแพทย์อยํางน๎อยปีละ 2 ครั้ง 

11 23 มิถุนายน 2560  
มติชน (หน้า 12) 

คอลัมน์ เร่ืองฟันFun กับทันตจฬุาฯ: เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างไรจึงไร้ฟันผุ 
      "นมแมํ" เป็นอาหารมีประโยชน์ท่ีสุดสําหรับทารก องค์การอนามัยโลกได๎
สนับสนุนให๎แมเํลีย้งลูกด๎วยนมแมจํนถึงอายุ 2 ขวบข้ึนไป เนื่องจากนมแมํมี
สารอาหารครบถ๎วนท่ีทารกต๎องการ ซึ่งรวมถึงนํ้าตาลแลคโตส (lactose) ที่มี
อยูํในนมแมํถึง ร๎อยละ 7 
          น้ําตาลแลคโตสนี้เองที่อาจเป็นตัวการสําคญัที่ทําให๎เกิดฟันผุในเด็ก
เล็กได๎หากไมํสามารถทําความสะอาดฟันของลูกน๎อยไดด๎ี นอกจากน้ีแล๎ว 
วิธีการเลี้ยงด๎วยนมแมํกย็ังเป็นอีกปัจจัยที่สําคญัที่ทําให๎เด็กท่ีกินนมแมํแตํละ
คนนั้น มีโอกาสเสี่ยงท่ีจะเกิดฟันผไุด๎มากน๎อยแตกตํางกัน 
          ผลจากการวิจัยพบวํา พฤติกรรมการเลี้ยงลูกด๎วยนมแมํบางอยําง ไมํ
วําจะเป็นการใหล๎ูกกินนมแมํทุกเวลาที่ต๎องการ รวมถึงการปลํอยใหเ๎ด็กหลับ
คาเต๎านมหรือขวดนม และเด็กที่ยงัตื่นมากินนมในเวลากลางคืนนั้น เมื่อเด็กมี
ฟันขึ้นแล๎วจะเพิ่มความเสี่ยงตํอการเกิดโรคฟันผลุุกลามในเด็กเล็กไดม๎าก แตํ
คุณพํอคุณแมํได๎ฟังแบบน้ีก็อยําเพิง่ตกใจกันมากเกินไป 
          อันที่จริงแล๎ว โรคฟันผุเปน็โรคที่ป้องกันได๎งํายนดิเดยีว ด๎วยการที่
ผู๎ปกครองจะต๎องเป็นผู๎แปรงฟันให๎ลูกอยํางน๎อยวันละ 2 ครั้ง คือหลังอาหาร
เช๎า และกํอนเข๎านอน ยาสีฟันที่ใช๎จะต๎องมีฟลูออไรด์ในปรมิาณที่เหมาะสม
ควบคูํไปกับการเลีย้งลูกด๎วยนมแมํอยํางถูกวิธีคือ งดนมมื้อดึกหลังแปรงฟัน
แล๎ว ไมํปลํอยให๎เด็กหลับคาเต๎าหรือขวดนม รวมถึงฝึกใหเ๎ด็กดืม่นมให๎เป็นมื้อ
ในชํวงอายุท่ีเหมาะสม 
          เพียงเทํานี้ คุณพํอคุณแมํก็จะเลี้ยงลูกด๎วยนมแมํอยํางสบายใจและ
หํางไกลจากโรคฟันผุ 

ขําวแวดวงสาธารณสุข 
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เดลินิวส์ (หน้า 12) 

คอลัมน์ คุณหมอขอบอก: 'เดนตีสแกน'ตรวจช่องปาก แม่นย าสูง 
          เมื่อเร็ว ๆ นี้ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แหํงชาติ 
(เนคเทค) และศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหํงชาติ (เอ็มเทค) ภายใต๎
สํ านั ก ง านพัฒนาวิ ทยาศาสตร์ แล ะ เทค โน โลยี แหํ งชาติ  ( ส วทช . ) 

แวดวงสาธารณสุข 



ล าดับ
ที ่

สื่อ (นสพ.) ประเด็นข่าว วิเคราะห์ผลกระทบ 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได๎รํวมกันพัฒนาเครื่อง "เดนตีสแกน" 
ซึ่งเป็นเครื่องเอกซเรย์ฟัน สัญชาติไทย ที่ราคาถูกกวําการนําเข๎าจาก
ตํางประเทศ ราว ๆ 50% 
          ทั้งนี้ ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ผอ.โครงการเดนตีสแกน และที่ปรึกษา
อาวุโส ผอ.สวทช. อธิบายคุณลักษณะของเครื่องเดนตีสแกนให๎ฟังวํา เป็น
เครื่องเอกซเรย์ที่มีรังสีทรงกรวย ครอบศีรษะของผู๎ป่วย หมุน 1 รอบใช๎เวลา 
18 วินาที ประมวลผลเสร็จก็จะให๎ภาพในชํองปากของผู๎ป่วยแบบ 3 มิติ และ
แมํนยําสูง 
          การเอกซเรย์ชํองปากมีความสําคัญตํอการรักษาโรคทางทันตกรรม 
เพราะจะทําให๎ทันตแพทย์ได๎มองเห็นข๎อบกพรํองชัดเจน และให๎การรักษาได๎
อยํางตรงจุด อยํางเชํน การวางแผนผําตัดบริเวณชํองปาก ขากรรไกร และ
ใบหน๎า การจัดฟัน การทํารากฟันเทียม รวมถึงสามารถตรวจดูความผิดปกติ
ของไวนัสได๎อีกด๎วย 
          สําหรับข๎อกังวลเรื่องปริมาณรงัสีที่ออกมาจากตวัเครื่องนั้น ศ.ดร.ไพรชั 
ระบุวํา รังสีที่ถูกปลํอยออกมาจากตัวเครื่องนั้นจะมีปริมาณน๎อย เป็นไปตาม
,ตรฐานเรื่องความปลอดภัย อีกทั้งยังมีการสวมเครื่องป้องกันตามแนวปฏิบัติ
ทุกอยําง อีกทั้งยัง ได๎รับการรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 13485  เป็นที่
เรียบร๎อยแล๎ว 
          ลําสุดได๎นําเครื่องดังกลําวไปใช๎ที่สถาบันทันตกรรม และขยายการใช๎
เครื่องดังกลําวไปยังโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขอีก 4 แหํง คือ 
โรงพยาบาลเชียง รายประชานุเคราะห์ โรงพยาบาลแพรํ โรงพยาบาลสกลนคร 
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี รวมถึงโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ศรีราชา 
สภากาชาดไทย  

13 11 กรกฎาคม 2560 
แนวหน้า (หน้า1,13) 

โรงเรียนปอวิทยา 'เขตปลอดหวาน'ลดโรค 
      ความหวานคือยาพิษ..นี่ไมํใชํวลีที่พูดกันโก๎ๆ เทํๆ แตํคือความจริงที่แวด
วงวิชาการให๎ความสําคัญมาก อาทิ บทความ "คนไทยชอบกินหวาน ประชาชน
จึงเป็นเบาหวานเพิ่มขึ้น" ซึ่ง เผยแพรํบนเว็บไซต์ ชมรมเพื่อเด็กและวัยรุํน 
เบาหวาน (thaidiabetes.com) ต๎นปี 2557 ระบุวํา การตรวจคัดกรอง
โรคเบาหวานในประเทศไทย ปี 2554      พบผู๎ป่วยรายใหมํกวํา 300,000 คน 
โดย 1 ใน 3 ไมํรู๎ตัววําป่วย และยังพบคนที่มีระดับน้ําตาลในเลือดสูงกวําปกติ
อีก 2 ล๎านคน 
          สาเหตุสําคัญมาจากการบริโภคน้ําตาลสูงถึงคนละ 29.6 กิโลกรัมตํอปี 
หรือเฉลี่ยวันละ 20 ช๎อนชา มากกวําเกณฑ์มาตรฐานที่ องค์การอนามัยโลก 
(WHO) กําหนดไว๎ที่วันละ 6-8 ช๎อนชา โดยเฉพาะ "น้ําอัดลม" เครื่องดื่มยอด
นิยมของใครหลายคน พบวํา แบบกระป๋องขนาดบรรจุ 325 ซีซี มีปริมาณ
น้ําตาลทราย 35 กรัม บางบ๎านนิยม แชํน้ําอัดลมไว๎ในตู๎เย็นแทนน้ําเปลํา 
เพราะเชื่อวําดื่มแล๎วสดช่ืนกวํา ซึ่งนั่นคือพฤติกรรมเสี่ยงตํอโรคเบาหวาน 
          เชํนเดียวกับเมื่อชํวงปลายปี 2558 ทพ.สุธา เจียรมณีโชติชัย รอง
อธิบดีกรมอนามัยเปิดเผยวํา คนไทยบริโภคน้ําตาลเฉลี่ยคนละ 104 กรัมตํอวัน 
หรือประมาณ 26 ช๎อนชา สูงกวําที่องค์การอนามัยโลกแนะนําเกือบ 4 เทําตัว 
จากการสํารวจพบวําแหลํงน้ําตาลสํวนใหญํมาจากเครื่องดื่ม ที่มีรสหวาน อาทิ 
น้ําอัดลมมีน้ําตาลประมาณ 8-10 ช๎อนชา ชาเขียวมีน้ําตาลประมาณ 12-14 
ช๎อนชา กาแฟสดหรือชาชงมีน้ําตาลประมาณ 10 ช๎อนชา จะเห็นได๎วําเพียง
ขวดเดียวรํางกายก็ได๎รับน้ําตาลเกินแล๎ว 

แวดวงสาธารณสุข 

14 11 กรกฎาคม 2560 
เดลินิวส์ (หน้า 10) 

คอลัมน์ หมายเหตุประชาชน: 'อาหารกลางวัน' ต้านโรคซีด ปลูกจากบ้านสู่
จานในโรงเรียน 
          รัฐบาลได๎ออก พ.ร.บ.กองทุนเพื่ออาหารกลางวัน ในโรงเรียน

แวดวงสาธารณสุข 



ล าดับ
ที ่

สื่อ (นสพ.) ประเด็นข่าว วิเคราะห์ผลกระทบ 

ประถมศึกษาในปี 2535 เพื่อจัดสรรงบประมาณอาหารกลางวันให๎เด็กเป็นราย
หัว  ปัจจุบันอยูํที่ 20 บาทตํอคนตํอวัน หลายหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องได๎ให๎
ความสําคัญกับโครงการอาหารกลางวัน กรมอนามัยรํวมกับสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร๎างเสริมสุขภาพ (สสส.)      ที่ตระหนักวําภาวะเด็กอ๎วนจะ
สํงผลให๎เติบโตเป็นผู๎ใหญํที่มีโรคติดตํอเรื้อรัง และสํงเสริมการบริโภคให๎กินผัก
วันละ 400 กรัมจะชํวยป้องกันโรคดังกลําวได๎ รํวมด๎วยสํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแหํงชาติ (สปสช.)กระทรวงศึกษาธิการ สํงเสริมให๎ใช๎โปรแกรม
สําเร็จรูป Thai School Lunch Program และคูํมืออาหาร  5 ภูมิภาค  
ขณะที่สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหํงชาติ (สช.) ได๎รํวมกับสํานักทันต
สาธารณสุข กรมอนามัย นํารํองกันขับเคลื่อนอาหารในโรงเรียนระดับพื้นที่นํา
รํองในพื้นที่ จ.สุรินทร์ เพื่อพัฒนาไปสูํ พื้นที่ต๎นแบบ โดย      จ.สุรินทร์ เป็น
พื้นทีต่๎นแบบ รํวมกับ อบต. จํานวน 12 แหํง 
         โรงเรียนบ๎านโคกจําเริญ ในต.ตานี อ.ปราสาท เป็นหนึ่งในโรงเรียน
ต๎นแบบที่มีระบบการจัดการอาหารกลางวันที่ทําให๎ เด็กได๎คุณคําทาง
โภชนาการที่ครบถ๎วน ภายใต๎งบประมาณที่จํากัด สุวพร ศรีเอก เจ๎าหน๎าที่
อาหารกลางวันรร.บ๎านโคกจําเริญ บอกเลําวํา ระบบบริหารจัดการกองทุน
อาหารกลางวันที่นี่จะจัดซื้อผํานระบบสหกรณ์ของโรงเรียน เริ่มต๎นจะใช๎
วัตถุดิบในท๎องถิ่นกํอน โดยให๎ชาวบ๎านมาขายตรงกับเรา เชํน ฟัก แฟง ฟักทอง 
ข๎าวสาร เด็กที่นี่จะได๎รับประทานข๎าวหอมมะลิทุกมื้อ ที่ เหลือประเภท
เนื้อสัตว์จึงไปซื้อที่ตลาด ซึ่งการกําหนดเมนูในแตํละสัปดาห์จะใช๎วัตถุดิบใน
ท๎องถิ่นเป็นตัวตั้ง ตลอดสัปดาห์ 5 วัน จะมีเมนูอาหารจานเดียวหนึ่งจาน 
บางครั้งเราจะถามเด็กวําอยากทานอะไร เขาอยากทานส๎มตํา เราทําส๎มตํา ไกํ
ทอด แตํตั้งเง่ือนไขวํา ถ๎าทําส๎มตําเด็กต๎องกินผักบุ๎งดิบแกล๎มด๎วยนะ เทํากับ
ปลูกฝังการกินผักให๎กับเด็กด๎วย ยกตัวอยํางเมนูเชํนเกาเหลา จะให๎เด็กเพาะ
ถั่วงอกเก็บไว๎ หรือเมนู น้ําพริก เด็ก ๆ ที่นี่จะชอบกินน้ําพริก แปลงผักใน
โรงเรียนจะปลูกถั่วฝักยาว มะเขือ ผักบุ๎ง ในหน๎าหนาวจะปลูกผักคะน๎า 
กวางตุ๎ง เราก็มาทําจับฉําย 

15 11 กรกฎาคม 2560 
มติชน (หน้า 7) 

คอลัมน์ เร่ืองฟันFun กันทันตจุฬาฯ: เร่ืองควรรู้เกี่ยวกับการจัดฟัน  
          ทพ.วรฉัตร น๎ามังคละกุล 
          ทพญ.ชลธิชา เปี่ยมการุณวัตน์ 
          ตามที่ได๎กลําวในตอนที่ผํานมาวํา การจัดฟันเป็นการรักษาทาง
การแพทย์แบบหนึ่ง ซึ่งแผนการรักษาในผู๎ป่วยแตํละคนจะมีความแตกตํางกัน 
จากปัจจัยตํางๆ ที่ทําให๎เกิดปัญหา และประกอบกับการจัดฟันได๎รับความนิยม
เป็นอยํางมากในชํวงหลายปีที่ผํานมา อาจทําให๎เกิดข๎อสงสัยหรือความเข๎าใจ
ผิดเกี่ยวกับการจัดฟัน ซึ่งจะมาอธิบายให๎ทุกคนได๎อําน ดังนี้ 
          แผนการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันนั้นเป็นเฉพาะบุคคล ไมํสามารถ
อ๎างอิงจากคนอ่ืนได๎ เพราะแตํละคนยํอมมปีัญหาและความผิดปกติแตกตํางกัน 
บางครั้งผู๎ป่วยจะแจ๎งทันตแพทย์กํอนการรักษาวํากลัวการถอนฟันมาก ขอจัด
ฟันแบบไมํต๎องถอนฟันได๎หรือไมํ เพราะเห็นเพื่อนที่เคยจัดก็ไมํต๎องถอนฟัน 
ต๎องอธิบายวํา การจัดฟันรํวมกับการถอนหรือไมํถอนฟันนั้น ขึ้นอยูํกับปัญหา
การสบฟันที่มีวําเป็นแบบใด สํวนใหญํการถอนฟันจะทําในกรณีที่ผู๎ป่วยมี
ปัญหาฟันซ๎อนเก และปัญหาฟันยื่น เนื่องจากต๎องการให๎มีเนื้อที่สําหรับการ
เรียงฟันในกรณีที่ฟันซ๎อน และมีเนื้อท่ีสําหรับการดึงฟันให๎หายยื่น แตํหากเป็น
กรณีที่มีฟันหํางอยูํเดิม หรือมีฟันที่ถูกถอนไปกํอนหน๎านั้นแล๎ว ทําให๎มีชํองวําง
เพียงพอตํอการเรียงฟัน ทันตแพทย์จะพิจารณาไมํถอนฟันเพิ่มเติมอีก 
          ผู๎ป่วยท่ีมีฟันโยกจากการที่เคยเป็นโรค ปริทันต์อักเสบ สามารถจัดฟัน
ได๎หลังจากทําการรักษาโรคปริทันต์เสร็จสิ้นแล๎ว แตํอาจไมํสามารถแก๎ไข

แวดวงสาธารณสุข 



ล าดับ
ที ่

สื่อ (นสพ.) ประเด็นข่าว วิเคราะห์ผลกระทบ 

ปัญหาการสบฟันได๎สมบูรณ์ เพราะการเคลื่อนฟันมีข๎อจํากัด เนื่องมาจาก
อวัยวะปริทันต์ที่สูญเสียไป และผู๎ป่วยต๎องให๎ความรํวมมือในการดูแลความ
สะอาดของชํองปากและฟันเป็นอยํางดี มิฉะนั้น โอกาสที่จะเกิดเหงือกอักเสบ
และโรคปริทันต์จะมีมากข้ึน ทําให๎ฟันโยกมากขึ้นและอาจสูญเสียฟันเพ่ิมขึ้นได๎ 
          กรณีที่ผู๎ป่วยสูญเสียฟันไปหลายซี่ โดยเฉพาะฟันกรามใหญํ อาจมี
คําถามวํา "หลังจัดฟันแล๎วต๎องใสํฟันปลอมหรือไมํ" "หมอสามารถดึงฟันให๎ชิด
กันทั้งหมดเลยได๎หรือไมํ" สําหรับคําถามดังกลําวต๎องพิจารณาเป็นรายบุคคล 
บางกรณีหลังจัดฟันเสร็จแลว๎ ผู๎ป่วยจําเป็นต๎องใสํฟันปลอมด๎วย เนื่องจากมีฟัน
แท๎ที่ถูกถอนไปกํอนจัดฟันหลายซี่ โดยที่ทันตแพทย์จัดฟันจะเป็น ผู๎พิจารณา
การสบฟันรํวมกับพิจารณาจํานวนฟันคูํสบที่มีวําพอจัดฟันเสร็จแล๎วจําเป็น
จะต๎องใสํฟันปลอมหรือไมํ ซึ่งแผนการรักษาเหลํานี้ผู๎ป่วยจําเป็นต๎องพูดคุยกับ
ทันตแพทย์ให๎เข๎าใจตรงกันกํอนการรักษาเสมอ 
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สกู๊ปพิเศษ: ปรับค่านิยมคนไทยไม่กินหวาน ลดความเสี่ยงเกิดโรค  
          คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ม.อ.)ได๎
ดําเนินงานสร๎างบุคลากรให๎มีทักษะทันตสาธารณสุข โดยใช๎กลยุทธ์การตลาด
เชิงสังคม เพื่อสํงเสริมสุขภาพชํองปากเด็ก เน๎นการบริโภคอาหารที่ถูก
สุขลักษณะ ลดบริโภคหวาน ภายใต๎โครงการโรงอาหารทางเลือก ซึ่งเป็น
กิจกรรมของนักศึกษาที่สามารถสร๎างการเปลี่ยนแปลงให๎เกิดขึ้นในร๎านค๎า ที่
นอกจากจะผลิตอาหารที่ลดความหวานลงแล๎ว แตํละร๎านยังต๎องให๎ข๎อมูล
สุขภาพกับลูกค๎า จนเกิดเป็นกระแสการบริโภคอาหารในมหาวิทยาลัย 
          ผศ.ดร.ทพญ.อังคณา เธียรมนตรี อาจารย์คณะทันตแพทยศาสตร์ 
ม.อ.วิทยาเขตหาดใหญํ เลําวํา จุดเริ่มต๎นของโครงการโรงอาหารทางเลือกเกิด
จาก ทุกวันนี้คนไทยบริโภคน้ําตาลคนละ 30 กิโลกรัมตํอปี สํงผลให๎มีผู๎ ป่วย
เป็นเบาหวานถึง 4 ล๎านคน มีกลุํมเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวานโดยไมํรู๎ตัวอีก 7.7 
ล๎านคนและยังพบวําอายุของผู๎ป่วยเบาหวานน๎อยลงเรื่อยๆ โครงการ
เสริมสร๎างกิจกรรมเพื่อรณรงค์เด็กใต๎ไมํกินหวาน จึงเกิดขึ้นเพื่อสร๎างความ
ตระหนักและตื่นตัวในการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการบริโภคอาหารรสหวาน 
เพื่อลดความเสี่ยงจากโรคอ๎วนโรคเบาหวานโรคฟันผุ และโรคภัยอื่นๆ ที่สํงผล
กระทบตํอคุณภาพชีวิตของคนไทย 
           การเปลี่ยนให๎เป็นโรงอาหารทางเลือกของนักศึกษา คือ การขอความ
รํวมมือกับร๎านค๎า ร๎านอาหาร ร๎านเครื่องดื่ม ให๎ชํวยปรับลดความหวาน มัน 
เค็มลง ร๎านน้ํามีการลดน้ําตาล ร๎านอาหารก็จะมีเมนูเพื่อสุขภาพด๎วยการใช๎
เครื่องปรุงในปริมาณที่พอดี เพิ่มปริมาณผัก ขณะเดียวกันบริเวณ โรงอาหาร
จะมีการติดป้าย ติดสติ๊กเกอร์ให๎ข๎อมูลความรู๎เรื่องอาหาร เครื่องดื่มและ
คําแนะนําการรับประทานอาหารให๎ปลอดภัยหํางไกลจาก หวานมัน เค็ม 
          ด๎าน นางเสาวภาพัชร ภูํประภาดิลก ผู๎อํานวยการโรงเรยีนวดัไทรงาม 
จ.ตรัง กลําววํา โรงเรียนวดัไทรงามเป็นโรงเรียนแรกๆ ท่ีเข๎ารํวมกิจกรรม "เด็ก
ใต๎ไมํกินหวาน" เพื่อมุํงหวังรณรงคใ์ห๎เป็น "โรงเรียนปลอดน้ําอัดลม" และขนม
กรุบกรอบ สํงเสริมการดูแลสุขภาพชํองปาก ด๎วยการปรับสภาพแวดล๎อมให๎
เอื้อตํอการปรับพฤติกรรมตลอดจนสอดแทรกลงไปในการเรียนการสอนด๎วย 
เห็นไดจ๎ากการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลาเรยีนรู๎โดยจดันักเรยีนเป็นกลุมํๆตํางกัน
ออกไปเพื่อทํากิจกรรมที่มีความหลากหลายในแตํละวิชา เชํน การทําขนมที่ลด
ปริมาณน้ําตาล การฝึกคิดเลขจากหํอขนมเพื่อหาคําปรมิาณของน้ําตาล มีการ
คัดแยกขนมสามสีด๎วยการอํานฉลากโภชนาการวํา ขนมชิ้นไหนเป็นสีเหลือง 
คือทานได๎แตตํ๎องพอดี ขนมสีเขียว คือปลอดภัยกินได๎ และขนมสีแดง คือ
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อันตราย ไมํควรกิน ซึ่งกิจกรรมเหลํานี้จะชํวยสํงเสริมและปรับพฤตกิรรมการ
บริโภคของเด็กๆ ได๎เป็นอยํางด ี
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